



Hỏi & Đáp (ảnh hưởng kinh tế)

Hỏi: HIV/AIDS ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào?

Đáp: nguồn tài chính trên đầu người của toàn thế giới đang giảm vì số lượng lớn người đã chết vì AIDS hoặc đang bị AIDS. Nền kinh tế không chỉ bị ảnh hưởng bởi số người chết mà còn bởi số người bệnh không thể làm việc. HIV/AIDS đa phần bị nhiễm bởi những người trong độ tuổi làm việc và do đó ảnh hưởng tiêu cực của nó lại tăng gấp đôi. Đại dịch này đã tác động xấu đến nền kinh tế nhiều quốc gia và được dự báo là sẽ còn ảnh hưởng xấu hơn khi hàng triệu trẻ em bị mồ côi bởi HIV/AIDS.

Hỏi: ảnh hưởng của HIV/AIDS đến từng gia đình?

Đáp: HIV/AIDS tác động đến không chỉ toàn bộ nền kinh tế mà còn từng gia đình vì nó làm giảm thu nhập. Thêm vào đó, khi một thành viên gia đình bị bệnh, tiền bạc lại đổ vào việc thuốc thang và các thành viên khác phải ở nhà để săn sóc người bệnh. Và cũng vì thu nhập giảm sút, toàn gia đình phải chịu ảnh hưởng, nhu cầu dinh dưỡng không được đảm bảo. Tại nhiều quốc gia, mức sống đang bắt đầu giảm vì ảnh hưởng của HIV/AIDS.

Hỏi: chỉ những người không được giáo dục tốt mới bị nhiễm HIV/AIDS?

Đáp: sai. Ngay cả thành phần trí thức cũng có thể bị HIV/AIDS. Điều này tạo nên sự thiếu hụt lao động có trình độ. Nhiều người thuộc thành phần trí thức bị nhiễm bệnh, vì thế số lao động có trình độ giảm sút. Tất cả những điều này làm giảm năng suất lao động và gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Như đã nói trên, những người trong độ tuổi lao động bị bệnh, không làm việc được nên không có thu thập, chính phủ không thể thu thuế thu nhập được để xây dựng, phát triển các dự án mới.

Hỏi: phải chăng như thế là hết hy vọng?

Đáp: thực tế, hành động ngăn chặn HIV/AIDS lây lan hiện tại là cấp thiết. Nếu chúng ta chỉ ngồi chờ mà không hành động, đại dịch này sẽ còn ảnh hưởng mạnh đến kinh tế toàn cầu. Nhưng nếu chúng ta giáo dục về HIV/AIDS, áp dụng các biện pháp chữa trị, chăm sóc người bệnh, ta có thể ngăn lại làn sóng lan rộng của HIV/AIDS và phục hồi lại những mất mát về kinh tế. Khuynh hướng hiện tại của HIV/AIDS cho thấy rằng chưa hẳn đã hết hy vọng và hành động của từng cá nhân là cấp thiết hơn bao giờ hết.